

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe  
0865.776.663Tư vấn  
Miễn phí

Bảo mật thông tin

## TOP 8 Phòng khám nam khoa ngoài giờ tại Bắc Ninh tốt nhất hiện nay

August 20, 2021

Bệnh nam khoa dù chỉ đơn thuần là những căn bệnh cần được chữa trị, nhưng thực tế những căn bệnh này vẫn khiến nam giới khó nói và ngại ngần khi nhắc đến việc đi khám. Chính vì vậy, nam giới thường có xu hướng tìm những phòng khám ngoài giờ và đảm bảo bí mật để họ có thể yên tâm chữa bệnh. Vậy **phòng khám nam khoa ở đâu Bắc Ninh ngoài giờ** là an toàn và uy tín nhất hiện nay?

### TẠI SAO CẦN PHẢI CÓ PHÒNG KHÁM NAM KHOA NGOÀI GIỜ?

Nam giới là những người trụ cột trong gia đình, công việc bận rộn khiến họ không thể sắp xếp được thời gian khám chữa bệnh cho bản thân. Việc có phòng khám nam khoa ngoài giờ sẽ khiến họ linh động được thời gian và tránh việc phải chạm mặt với những người quen hoặc bệnh nhân khác khiến họ không thoải mái.



Khám ngoài giờ lượng bệnh nhân sẽ không đông, hơn nữa những phòng khám ngoài giờ thường linh hoạt lịch đặt hẹn, giúp nam giới tiết kiệm được thời gian, đồng thời sẽ được bác sĩ khám kỹ, cẩn thận và chính xác hơn.

Cũng cùng lý do số lượng bệnh nhân không đông, nam giới sẽ không phải chờ đợi quá lâu để có kết quả thăm khám và xét nghiệm. Ngay sau khi khám, bác sĩ đã có thể đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả theo tình trạng bệnh lý của bệnh nhân.

Hơn thế, những nơi khám ngoài giờ thường là phòng khám dịch vụ, chất lượng phục vụ của những nơi này cũng có thể khiến các quý ông hài lòng. Đặc biệt, hồ sơ bệnh nhân sẽ hoàn toàn được bảo mật, nam giới có thể hoàn toàn yên tâm điều trị và nhanh chóng tìm lại được phong độ của mình.

### PHÒNG KHÁM NAM KHOA Ở Đâu BẮC NINH NGOÀI GIỜ UY TÍN

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở y tế khám và điều trị các bệnh nam khoa tại Bắc Ninh, khiến nam giới gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn địa chỉ phù hợp.

Với những tiêu chí vượt trội về một cơ sở y tế chuyên khám các bệnh nam khoa, phòng khám đa khoa Thành Đô là được đánh giá là phòng khám nam khoa ngoài giờ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh uy tín bậc nhất hiện nay.

- Phòng khám được Sở Y tế cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khám và điều trị các bệnh nam khoa.
- Cơ sở chất, trang thiết bị hiện đại: Phòng khám luôn đi đầu trong việc đầu tư cơ sở vật chất, máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài giúp quá trình khám chữa bệnh diễn ra nhanh chóng và mang lại kết quả cao.
- Đội ngũ y bác sĩ chuyên nam khoa giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm với nghề.
- Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, đơn giản, nhanh chóng: Bệnh nhân sẽ được ưu tiên khám trước nếu đã đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn hoặc qua tổng đài 0865.776.663
- Điều trị bệnh bằng những phương pháp tiên tiến, hiện đại mang lại hiệu quả điều trị bệnh cao, ngăn ngừa khả năng tái phát.
- Chi phí hợp lý: Mọi chi phí khám chữa bệnh đều được niêm yết công khai, minh bạch.

Phòng khám đa khoa Thành Đô luôn đảm bảo những tiêu chí của một phòng khám ngoài giờ như:

#### Luôn có bác sĩ túc trực

Mặc dù khám ngoài giờ nhưng luôn có bác sĩ túc trực sẵn tại phòng khám để theo dõi tình trạng người bệnh. Khi có chuyển biến nào sẵn sàng cứu chữa kịp thời.

#### Thời gian khám trị bệnh nam khoa linh động

Phòng khám ngoài giờ vẫn tiếp tục thăm khám và điều trị bệnh sau 5h30 đến 8h. Ưu tiên lựa chọn những phòng khám nam khoa có quy trình khám chữa bệnh được rút ngắn, bạn không phải chờ đợi quá lâu.

#### Chi phí điều trị không thay đổi

Một số phòng khám điều trị bệnh có chi phí không thay đổi vào khung ngoài giờ. Chi phí khám bệnh sẽ tùy theo từng tình trạng bệnh như nặng nhẹ khác nhau, các phương pháp xét nghiệm...

#### Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại phòng khám

Phòng khám trang bị thiết bị đầy đủ và hiện đại, người bệnh sẽ cảm thấy thoải mái vì các tiện ích có sẵn tại phòng khám như máy lạnh, nước, wifi... Phòng lưu bệnh lúc nào cũng sạch sẽ và thường xuyên quét dọn.

#### Thông tin bảo mật, chi phí hợp lý

Phòng khám nam khoa Thành Đô cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến cá nhân của người bệnh, đảm bảo quyền riêng tư khi đến khám và điều trị.

Trên đây là những chia sẻ giúp nam giới có thể trả lời được cho câu hỏi **phòng khám nam khoa ở đâu Bắc Ninh ngoài giờ**. Nếu bạn còn những câu hỏi nào cần giải đáp hãy liên hệ với các chuyên gia qua khung chat tư vấn bên dưới đây để được tư vấn miễn phí.



## CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN ONLINE

**Khám bệnh online tại đây**

Hotline sức khỏe  
**0865.776.663**

**Tư vấn  
Miễn phí**

Bảo mật thông tin



### Related Posts

No items found.